
C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 19/3/12 7:39  

 

ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

ส.ค.ศ.ท.แนะทบทวนเกณฑ์ครพนัธ์ุใหมู่   

หนุนตัง้คกก.ไร้นักการเมืองแก้ปัญหางานชะงกั\ 

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมส.ค.ศ.ท. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
เม่ือเร็วๆ นี ้นายสุชาต ิธาดาธํารงเวช รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ส.ค.ศ.ท. พร้อมทัง้
พดถึงการดาํเนินโครงการครพันธ์ุใหม่ว่าอยากให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษาครทุกคนู ู ู  
ซึง่ตนได้ ชีแ้จงวา่โครงการดงักลา่วเปิดโอกาสให้ทกุคนได้เข้ารับการคดัเลือกอยู่แล้ว เพ่ือจะได้คน

ดีคนเก่งมาเป็นครู สว่นการ การันตีการมีงานทําก็เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้คนเก่งอยากเรียนครู ทัง้นี ้

หากไม่เอารูปแบบของโครงการครูพนัธุ์ใหม่ก็ได้ แตจ่ะต้องมีโครงการอ่ืนขึน้มาทดแทน เพ่ือจงูใจ

ให้คนดี คนเก่งมาเรียนครู และมีงบประมาณสนบัสนนุกระบวนการผลิตท่ีแตกตา่งจากการผลิต

บณัฑิตด้านอ่ืน เพราะครูคือผู้ ท่ีต้องมีทัง้ความรู้และความดีท่ีช่วยยกระดบัจิตใจของคนให้สงูขึน้ 

 

ผศ.ดร.สรุวาทกลา่วตอ่วา่ ท่ีผา่นมา ส.ค.ศ.ท.ได้เคยทําบนัทกึถึงรมว.ศธ.ให้ผลกัดนัโครงการผลิต

ครูใหม่ 100 เปอร์ เซน็ต์ทัง้ระบบ โดยขยายอตัราการผลิตขึน้เป็น 100,000 คน จากเดิม 30,000 

คน พร้อมทัง้มีอตัราครูรองรับเม่ือสําเร็จการศึกษา และมีทนุระหว่างเรียน ขณะเดียวกนัก็

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบนัฝ่ายผลิตอย่างเร่งดว่น โดยจดัสรรอตัราอาจารย์ประมาณ 

1,000 อตัรา และบคุลากรสนบัสนนุอีก 350 อตัรา โดยในการผลิตนกัศกึษาครู ควรให้เงิน

สนบัสนนุแก่สถาบนัฝ่ายผลิตในอตัรา 15,000 บาทตอ่คนตอ่ปี รวม 1,500 ล้านบาทตอ่เน่ืองเป็น

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ข่าวสด  ฉบับประจาํวันที่  ๑๙ เดอืนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า  ๒๓ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เวลา 5 ปี ซึง่หากทําได้ก็จะทําให้ผลิตครูได้อย่างมีคณุภาพ ทัง้นี ้หากต้องการปรับปรุงโครง การ

ครูพนัธุ์ใหม่ก็สามารถทบทวนได้ในสว่นของหลกัเกณฑ์การคดัเลือกสถาบนัฝ่ายผลิต เพ่ือให้ได้

สถาบนัท่ีอยู่ในพืน้ท่ี และได้นกัศกึษาในพืน้ท่ี เพ่ือบรรจคุรูท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้จริงๆ จะได้ไม่มีปัญหา

ข อ ย้ า ย ใ น ภ า ย ห ลั ง 

 

'สําหรับข้อเสนอของรมว.ศธ.ท่ีไม่ต้องการให้รัฐมนตรีมาเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการครู

พนัธุ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้หยุดชะงักเม่ือเปลี่ยนรัฐบาลนัน้ ผมเห็นด้วย และอยากให้เร่งจัดตัง้

คณะกรรมการทกุชุดโดยเร็ว เพ่ือจะได้สาน ต่อโครงการ เพราะขณะนีก้ารดําเนินโครงการปี 

2554 สว่นของการคดัเลือกนกัศกึษาชัน้ปี 4 ได้ช่ือเด็ก สถาบนัฝ่ายผลิต และมีงบประมาณแล้ว 

ซึ่งหากหยุดโครงการเด็กกว่า 1,000 คนคงไม่ยอม และหากยงัไม่มีความชัดเจนอยู่อย่างนี ้

กระแสความนิยมเรียนครูก็จะลดลง และทําให้คนดีคนเก่งหนัไปเลือกอาชีพอ่ืน' ผศ.ดร.สรุวาท

ก ล่ า ว 
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